



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ

## การแก้ปัญหาเรียกเงินคืนคลินิกชุมชนอบอุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocust)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. รับมอบหนังสือจากผู้แทนสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้องเรียน สปสช. และขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาการเรียกเงินคืนค่าบริการสาธารณสุขมาหักกลบค่าใช้จ่ายค่าง่ายปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากก่อนทำสัญญาเข้าร่วมการจัดสรรงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขตามโครงการ OP Anywhere การรักษาทั่วไปในรูปแบบบัตรการเบิกจ่ายตามรายการที่กำหนดคิดเป็น 1 คะแนน แต่ปี 2565-2566 เริ่มมีปัญหา โดยเริ่มหักเงินเหลือเพียง 0.7 คะแนนโดยไม่แจ้งเหตุผล และมาบอกภายหลังว่าเป็นเพราะเงินที่จัดสรรไม่เพียงพอทำให้คลินิกเกิดการขาดทุน เหมือนบริการประชาชนไปก่อนแต่กลับขาดทุนภายหลัง ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้ สปสช. จ่ายตามสัญญา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ และขอให้เป็นไปตามข้อตกลงที่คุยกับทางคลินิกก่อนที่จะลงนามสัญญาร่วมกันและช่วยดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วนเพราะไม่อยากให้ส่งผลกระทบต่อบริการประชาชน

## แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brighttv, ch3, thejournalistclub)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า การเร่งแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลนดำเนินการโดยสนับสนุนให้สถาบันพระบรมชนกเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2568 - 2577 เป็นแผนระยะยาว 10 ปี ขยายการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมนวัตกรรมสุขภาพได้ครบ 9 คนต่อ 1 สถานือนามัยหรือรพ.สต. และครอบคลุมทั้ง 9,820 แห่งทั่วประเทศ สิ่งสำคัญคือการเตรียมปรับค่าตอบแทนให้เพียงพอเพื่อให้เรื่องนี้เป็นแผนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรม. และแนวทางในการจูงใจให้มีการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โดยต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ผู้เรียนมีอายุราชการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นหนึ่งในสิ่งจูงใจในการผลิตแพทย์

## นโยบายส่งเสริมการมีบุตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้ม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แสดงความคิดเห็นถึงนโยบายส่งเสริมการมีบุตรของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ว่า การประกาศผลักดันนโยบายการเพิ่มจำนวนประชากรและการรณรงค์ส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยนำแนวคิดลูกมากจะยากจนออกจากสมองคนไทย สถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนประชากรทั้งในไทยและทั่วโลก และกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทางโครงสร้างประชากร และอัตราการเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากคนไทยไม่อยากมีลูก เพราะการศึกษาและรายได้ที่สูงขึ้นของคนทำให้ช่วงวัยของการมีบุตรถูกยืดอายุออกไปและค่าใช้จ่ายในการตั้งครุภคก่อนข้างสูง รวมทั้งการแข่งขันด้านการทำงานในปัจจุบันทำให้หลายคนไม่อยากมีลูก สูญเสียโอกาสในการทำงาน จึงต้องจับตามองการทำงานของรัฐบาลว่าในขณะที่แนวโน้มประชากรมีแนวโน้มลดลงจะสามารถผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

## ฝ่ามือพลังจิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวชั้นคมเข้ม

- นายเกียรติ สมคิด อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต ฝากเรียน รมว.สธ. เรื่องทำชนเป็นเท็จ ยืนยันไม่เคยพูด

## แผนตรวจราชการ ปี 2567

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, thailandplus, hfocust)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นการกำกับติดตามงาน 13 นโยบายของกระทรวง ส่วนแผนตรวจราชการเพิ่มขึ้น 1 กรณี เป็นการตรวจราชการกรณีพิเศษ สำหรับกำกับติดตามการนโยบาย Quick Win ส่วนแนวทางการตรวจและนิเทศงานใช้รูปแบบใหม่ง่ายต่อผู้รับนิเทศและผู้นิเทศ

## การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ChiangmaiNews, hfocust, fm91bkk)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สป.สช. สตช. กรมสุขภาพจิต และสพฉ. ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการระงับเหตุ ดูแลรักษาคนกลุ่มคลั่ง หรือบุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางจิตในชุมชน สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว ชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน

<p><b>เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, sonhditalk, thebetter, changmainews, สวท.)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ของไทย ส่งผลให้โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ ระบาดมากขึ้น มอบหมายให้ ทีม SehRT ที่ประจำตามศูนย์อนามัยต่างๆ ในพื้นที่ เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน ด้วยการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องน้ำ และหลังจากหยิบจับสิ่งของต่างๆ</p>	
<p><b>เครื่องสแกนภาพตัดขวางจอประสาทตา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้บริการเครื่องสแกนภาพตัดขวางจอประสาทตา OCT ใช้เพื่อตรวจดูความผิดปกติของจอตาในแต่ละชั้น มีประโยชน์อย่างมากในการติดตามการรักษา และสามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคต้อหิน และโรคของขั้วประสาทตา ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคทางจอตาแม่นยำ น่าเชื่อถือมากขึ้นและผิดพลาดน้อยลง</p>	
<p><b>อบรมการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. เปิดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (synthesizer) ประจำปี 2567 สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีใช้งานเครื่องมือวิทยุคมนาคม ให้สามารถพร้อมรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เริ่มรับสมัคร ธ.ค.66</p>	
<p><b>ความคืบหน้า รพ.วิภาราม ปฏิเสธการรักษา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ว่าที่ ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบุรพา ผู้ช่วยโฆษก สพด. เผยความคืบหน้ากรณี รพ.วิภาราม ปฏิเสธการรักษาทพ.ชาวดัหวัน เป็นผลให้เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ.รัฐ ว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 ทีม สพด.-สบส.ได้ลงไปสอบถ้อยคำสัมภาษณ์พยาน ซึ่งข้อมูลการสอบถ้อยคำยังเปิดเผยได้ยาก เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีข้อมูลผู้ป่วยด้วย ส่วนการพิจารณาและประกาศว่ามีความผิดหรือไม่ผิด หากผิดโทษคืออะไร คนที่จะดำเนินการ คือ สบส. ส่วน สพด.จะนำข้อมูลทั้งหมด ผลการสอบสวน หลักฐานทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคกก.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรจะมีการแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะอีกครั้ง</p>	
<p><b>สิทธิบัตรทองผ่าตัดแปลงเพศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ผจก., ch7)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการผ่าตัดแปลงเพศสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ว่า สปสช. เป็นเพียงผู้กำหนดเรื่องการจ่ายชดเชยค่าบริการเท่านั้น แต่ระบบบริการ ต้องถามผู้เชี่ยวชาญ ถามคุณหมอ ถามหน่วยบริการ ว่าจะจัดระบบรองรับตรงนี้ได้หรือไม่ ขณะนี้กำลังประสานผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อหารือหากมีบริการดังกล่าว หน่วยบริการมีความพร้อมหรือไม่ มีบริการอะไรบ้าง และมีมาตรฐานอย่างไร</p>	
<p><b>วงเงินงบบุคลากร สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- 8 หน่วยงาน สธ. เตรียมดำเนินการก่องหนผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ 2567-2571 เพื่อดำเนินการเช่ารถยนต์ จำนวน 163 คัน มาใช้ทดแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ส่วนใหญ่ขอเช่ารถตู้ดีเซล 12 ที่นั่งใช้ในส่วนกลาง แม่ไม้ ครม.ล่าสุด เห็นควรให้ปรับไปใช้รถไฟฟ้า EV เป็นทางเลือก เฉพาะกรมอนามัย เช่ามากที่สุดงบเกือบ 100 ล้าน รวมถึงค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง ผู้กักกันปี 2567-2569 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 230,052,500 บาท</p>	
<p><b>นมผง 11 ยี่ห้อ นำเข้าไม่มี อย.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยนิวส์, springnews, pptv)</p> <p>- ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง สรุพนมผง 11 รายการที่ผู้บริโภคควรระวัง เนื่องจากลักลอบนำเข้ามาจากเวียดนาม โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ไม่มีหลักฐานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ ไม่มี อย. รับรอง หากรับประทานอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง ได้แก่ 1.OVISURE GOLD 2.Digo sure 3.Zextra Sure 4.Via Sure Canxi 5.Hevisure gold 6.GluOats 7.Gluzextra Gold 8.HIUP COMPLETE 9.Sica sure canxi weme 10.Pro up 11.Hevifood Body fit</p>	
<p><b>พืชรุกรานเขตโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงประกาศให้พื้นที่หมู่ 2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากพบสุนัขที่ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ ใกล้กับชาวบ้านและสุนัขด้วยกัน จึงจับส่งพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ภาคใต้ตอนล่าง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า</p>	

<p><b>รพ.เอกชน ดิดป้ายค่ายาและค่าบริการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., INN)</p> <p>- กรมการค้าภายใน นำข้อมูลอัตราค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล ที่ได้รับแจ้งตามประกาศคกก. กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2566 เผยแพร่ทาง <a href="http://www.dit.go.th">www.dit.go.th</a> เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบอัตราค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการของ รพ. และหากพบว่รพ.แห่งใดไม่ปฏิบัติตามประกาศ กกร. ร้องเรียนได้ทางสายด่วนฯโทร 1569</p>	
<p><b>วัคซีนโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>- ดร.นพ.ปกรรัฐ หังสสุต จุฬาฯ ทวิตว่า วัคซีนโควิดลดความรุนแรงของโรค/การตายได้ วัคซีนรุ่นใหม่ XBB1.5 (ชนิดเดี่ยว-monovalent) มีประสิทธิภาพดี ใช้แล้วในยุโรปและสหรัฐฯ ผลข้างเคียงต่ำ อาการรุนแรงมีน้อยมากฯ รัฐบาลควร proactive เอาวัคซีนเข้าตัวก่อนการระบาดรอบนี้จะทำให้เกิดการสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ</p>	